
รายงานการประชุมหารือ  
กรรมการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา 

และ กรรมการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์แม่โจ้  
วันท่ี   ๗  มีนาคม   ๒๕๕๔  เวลา   ๑๕.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี 
************** 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
รศ.อาคม  กาญจนประโชติ    
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานที่ประชุม 
ผศ.ดร.จ าเนียร  ยศราช     
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ 
อาจารย์อภิชาติ  สวนค ากอง    
ผู้ช่วยอธิการบดี  กรรมการ 
อาจารย์ชุมพล  รินค า     
ผู้ช่วยอธิการบดี  กรรมการ 
ดร. ทองเลียน  บัวจูม     
ผู้ช่วยอธิการบดี  กรรมการ 
อาจารย์รชฎ  เชิ้อวิโรจน์     
ผู้ช่วยอธิการบดี  กรรมการ 
อาจารย์สุพักตร์  ปัญญา    
คณะผลิตกรรมการเกษตร  กรรมการ 
อาจารย์ท าเนียบ  อุฬารกุล    
คณะสถาปัตยกรรมการออกแบบและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
นายนเรศ  ศิริเกษร     
คณะผลิตกรรมการเกษตร  กรรมการ 
อาจารย์เรืองชัย  จูวัฒนส าราญ   
คณะผลิตกรรมการเกษตร  กรรมการ 
นายโสภณ  มงคลวัฒน์    
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  กรรมการ 
 



นางฉันทนา  วิชรัตน์      
คณะผลิตกรรมการเกษตร กรรมการ 
นายประคอง  ยอดหอม    
ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่  กรรมการ 
นางนิตยารัชฏ์  เฟื่องเพียร     
ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
นางกัณณิกา   ข้ามสี่     
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
นายวุฒิภัทร   เกตุพัฒนพล    
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
 
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รับเชิญร่วมประชุม 
คุณประวิทย์  บุญมี  
ดอยตุง  

 

เร่ิมประชุมหารือเวลา ๑๕.๓๐ น. 

  เมื่อประธานมาถึงที่ประชุมผู้ด าเนินการประชุมเชิญประธานกล่าวต้อนรับและเปิดประชุม

และหารือเร่ืองดังต่อไปนี้ 

เร่ืองท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑. การน าพัฒนาที่ดินไปดูพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการซึ่งมี อาจารย์ รชฎ เชื้อวิโรจน์  อาจารย์สุ

พักตร์  ปัญญา   อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง และอาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศกิจธนาสารและได้เขียนผัง

แม่บทการลงกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาที่ดินปรับพื้นที่ดินให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรมที่วางไว้ 

 ๒. พื้นที่อนุรักษ์อัตลักษณ์แม่โจ้ คณะกรรมการได้มีการหาริอกับคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

อาจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ ให้มีการย้ายกล้วยไม้ดอยตุงไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับกล้วยไม้ไทยสู่ไพร

พฤกษ์ เพราะกล้วยไม้คือชีวิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 ๓. สถานที่สร้างพระบรมสารีริกธาตุบริเวณใกล้อาคารเรือนธรรม คณะกรรมการและศิษย์เก่าแม่

โจ้เห็นว่า ไม่เหมาะสมและไม่สง่างาม ให้น าเสนอท่านอธิการบดีพิจารณาและแบบพื้นที่ก่อสร้างพระบรม

สาริกธาตุเป็นพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยบริเวณที่ดอนหน้าอาคาร ๗๐  



การให้ทัศนะของท่านอธิการบดี 

  รากเหง้าของแม่โจ้ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีความเป็นเลิศความเป็นเกษตร ท่าน

อธิการบดีมีความประสงค์ว่าอยากเห็นการท าประวัติความเป็นมาของแม่โจ้มหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตสมัย 

๒๔๗๗  ถึงเร่ืองราวความเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ มีสถานที่จัดแสดงเร่ืองราวความเป็นมาจาก

อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบเร่ืองราวดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์อัตลักษณ์เกษตร

แม่โจ้บนพื้นที่ ๖๖ ไร่ที่ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ตองตึง บ้านอาจารย์วิภาต อาคารเรือนกล้วยไม้ไทย หอ

ระฆัง สระเกษตรสนาน สองสระ อาคารเรือนธรรมรวมไปถึงคุ้มอธิการบดี ที่จะมีการสร้างเป็นอุทยาน

วัฒนธรรม ที่เป็นรวมเร่ืองราวของเกษตรสี่ภาคและความเป็นมาของการเกษตรทั่วโลก และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ 

  วิสัยทัศน์ความเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรชั้นน า การน าเร่ืองราววัฒนธรรมเกษตรล้านนามา

น าเสนอในพื้นที่ ๓๕ ไร่ ในที่แปลงนาสาธิตของคณะผลิตกรรมการเกษตร การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 

ใส้เดือน  อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุกรรมสัตว์ นักศึกษาได้ศึกษาพื้นฐานการเกษตร วิชาเกษตรเพื่อชีวิต ที่เป็น

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของความเป็นเกษตรล้านนาอย่างแท้จริง รวมทั้งโครงเกษตรทฤษฏีใหม่ของคณะผลิต

กรรมการเกษตร ซึ่งพื้นที่นี้สามารถสื่อให้เห็นถึงความเป็นเกษตรพื้นบ้านล้านนา เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดู

งานส าหรับผู้สนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดมูลค่าได้ในอนาคต 

  การพัฒนาด้านกีฬาต้องมีการออกแบบให้สวยงามเพื่อน าเสนอของบประมาณการก่อสร้าง

ตามแนวทางที่วางไว้ได้ซึ่งมีทั้ง สนามกีฬา สนามฟุตบอลฟุตบอลสองสนาม สนามรักบี้   

  การท าให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสวยงามทุกมุมมองทุกมิติ ตลอดทั้งปี สามารถท าได้

และท าอย่างมีระบบและการจัดการที่ดี โดยให้เป็นส่วนหน่ึงในวิชาเรียนของนักศึกษาที่รังสรรค์งานเกษตร

และกล้วยไม้ไทย ให้มีชีวิตและมีสีสรรให้กับแม่โจ้ได้ ๓๖๕ วัน  

  การเตรียมงานเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จะจัดให้มีการเทิดพระเกียรติตลอดทั้งปี ๒๕๕๔ โดยมีการประชุมวิชาการและสัมมนา เพื่อเทิดพระเกียรติ 

และในระหว่างวันที่ ๒ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะได้มีการจัดงานวันเกษตรแม่โจ้เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ

กษัตริย์ไทย ในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการในพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง และนิทรรศการทาง

วิชาการของหน่วยงานราชการ การออกร้านสิ้นค้าทางการเกษตร การจัดมหรสพเฉลิมฉลอง การประกวด

โคมลอยนานาชาติ  ประเพณีสี่จอบ และในการน้ีมหาวิทยาลัยยังได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯเสด็จมา

ทรงงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษาด้วย 



การให้ทัศนะของคุณประวิทย์  บุญมี 

  การจัดคณะท างานออกเป็นกลุ่มย่อยจะสามารถท างานได้ดี และน าเสนอความคิดเห็นของ

งานที่รับผิดชอบออกมาเพื่อท างานและน าเสนอผลงานต่อท่านอธิการบดี 

  รูปแบบการสร้างอาคารเกษตรล้านนาต้องมีการดูถึงรายละเอียดเล็กน้อย ๆ เพื่อให้ตรงกับ

แนวความคิดเกษตรล้านนาแท้ ๆ อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมไม่ต้องร้ือถอนออก ควรปรับภูมิทัศน์รอบข้าง

ให้กลมกลืนและให้เหมาะสม 

  เร่ืองราวของสระประเพณีจะเป็นประวัติศาสตร์รากเหง้าของความเป็นแม่โจ้ที่สามารถ

เชื่อมโยงและสื่อให้เห็นว่าแม่โจ้ให้เป็นศูนย์กลางการเกษตรของภูมิภาค เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรมีชีวิตที่มี

ความส าคัญต่อเกษตรไทย 

  สิ่งที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงสนพระทัยคือ แม่โจ้ช่วยเกษตรกรและชุมชนอย่างไรบ้าง ที่

พระองค์ท่านสนพระทัยจะมาเรียนรู้จากแม่โจ้ในเร่ืองความเป็นรากเหง้าแม่โจ้ 

  การสื่อในเร่ืองของอดีตของแม่โจ้จนถึงปัจจุบันและในอนาคตจะมีแนวทางไปอย่างไร 

จะต้องมีเอกลักษณ์ของตนเอง 

  การขจัดเอาความเป็นอัตตาออกจะท าให้เกิดการพัฒนางานมากขึ้น แม่โจ้จะพัฒนาได้และ

ไปสู่ความเป็นสุดยอด 

  การหาสถานที่สร้างศาสนสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ดูสง่างามและสมพระ

เกียรติ ควรจะเป็นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ผู้คนสัญจรไปมาสามารถเคารพสักการะได้ตลอดเวลา ส าหรับ

ในความศักดิ์สิทธิและความสงบสามารถจัดสร้างขึ้นให้เหมาะสมได้ 

  ในพื้นที่นาควรจะมีห้างนาหรือเถียงนาเป็นระยะ เพื่อให้นักศึกษาที่มาเรียนรู้งานกลางทุ่งนา

ได้ เน่ืองจากสภาพอากาศที่ร้อนและสามารถมองเห็นพื้นที่นาได้รอบ ๓๖๐ องศา 

ท่ีประชุมเน้นเร่ือง 

  การเกษตรแบบผสมผสาน เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรอินทรีย์ตามภูมิปัญญา

ชาวบ้าน ซึ่งแม่โจ้เป็นจ้าวแห่งเกษตรอินทรีย์ สามารถน าข้อมูลและรายละเอียดเพื่อหารือกับคุณประวิทย์

เพื่อความเหมาะสม เพื่อจะน าเข้าเปิดการอบรมเกษตรกรเครือข่าย ภายในเดือนสิงหาคมนี้ 

  การท านาในวันที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ จะมีการเชิญชุมชนชาวบ้านมาร่วมในการท านา  

อาจมีการแข่งประกวดการไถนา  ซึ่งการใช้ควายไถนาเป็นการลดต้นทุน  และการเรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองการ

ฝึกควายไว้ไถนา  เพราะจะมีการน าเสนอเร่ืองของข้าวให้เป็นจุดเด่น ในเร่ืองของการเกษตรล้านนา และ



ความเป็นอยู่ เพื่อน าเสนอและให้พระองค์ท่านมีส่วนร่วมในการน่ึงข้าวและการท าอาหารพื้นเมืองของชาว

ล้านนาแท้ๆ 

เสร็จสิ้นการประชุมหารือเวลา ๑๗.๐๐ น. 

 

 

 

(นางสารินย์พร  อินทร์แก้ว)       (นางอ าพร  เวียตตัน)  

   ผู้บันทึกการประชุม               ผู้ตรวจสรุปการประชุม 

   
 


